



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 24 ฉบับที่: 6020

Col.Inch: 42.66 Ad Value: 42,660

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 127,980

ศิลป์: สีสี่

...๕... วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม, ประทีป เข็มกำเนิด รองประธานหอการค้าสมุทรสงคราม และ อติศัพท์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับตัวแทนส่วนราชการ ครู นักเรียน และชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนทางหลวง จำนวน 500 ต้น ในโครงการเก้าล้านกล้า เจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

...๕... ส่องบอลใหญ่ แห่ง บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด หรือ TPLAS “ธีระชัย ธีระรุจินทร์” กับบอสแห่ง บล.เออีซี “ชนะชัย จุลจิราภรณ์” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน แ่วว ๆ มาว่า หลังจาก ก.ล.ต. นับ 1 Filing ไปไม่นาน ก็เรียกประชุมความพร้อม เตรียมแผนกำลังเพื่อโรดโชว์กับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เป็นลูกค้าและคู่ค้าของ TPLAS และแฟนคลับ AECS เร็ว ๆ นี้ และเพื่อต่อยอดให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร และถุงหิ้ว ภายใต้อตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้อตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” ก่อนที่จะเสนอขายหุ้น 70 ล้านหุ้น งานนี้ TPLAS เร่งเตรียมขมข้อมูลใส่กระเป่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นในอนาคต ส่วนจะไปจังหวัดใดบ้างนั้น จะรีบแจ้งให้ทราบ

...๕... ด้าน กบข.จะตั้งกองทุน ESG-Focused Portfolio มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนหุ้นยั่งยืนในประเทศ ในเดือน ก.ย. งานนี้ ..บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง หรือ TPCH หนึ่งในสุดยอดหุ้นแดน ที่ให้ผลตอบแทนที่ดูอย่างสม่ำเสมอ และมั่นคง ก็มีลุ้นได้รับอานิสงส์เต็ม ๆ เพราะล่าสุดได้ขึ้นแท่นให้เป็น 1 ใน 100 “หุ้นยั่งยืน” ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) แถมนแนวโน้มผลประกอบการยังมีทิศทางเติบโตอย่างสดใส

...๕... ซีอีโอ... “เกรียงไกร เพียรวิหยาสกุล” บมจ.เอสซีไอ อีเลคตริก (SCI) ไม่เสียเที่ยวเลยจริง ๆ ที่ขยันเดินสายไป ๆ มา ๆ กรุงเทพฯ-ต่างกึ่ง อีกอึดใจเดียวได้เวลาสลโหมกันเต็ม ๆ .. กับบริษัทย่อยของ SCI ที่นิคมตลิวา ประเทศเมียนมา โรงงาน SCI Metal Tech (Myanmar) Co., Ltd. “SCIMTmm” เป็นโรงงานผลิตเสาไฟฟ้าแรงสูง เสาสื่อสารโทรคมนาคม และบริการซูปพลายไชน์ (สังกะสี) มูลค่าลงทุน 20 ล้านเหรียญ เพื่อจำหน่ายและบริการในเมียนมา...

...๕... บัตรเครดิต TMB ชวนสมาชิกไปฉลองวันแม่ที่ร้าน MK ทุกสาขา รับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 120 บาท เมื่อทานอาหารตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยไม่ต้องแลกคะแนนสะสม จำกัด 2 สิทธิบัตร ตลอดรายการ ช่วงเวลาพิเศษเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม-30 กันยายน 2561 นี้ ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์ พิมพ์ TMBMK ตามด้วยเลข 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิต ส่งมาที่ 4806026 ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ สอบถาม TMB Contact Center โทร. 1558

...เบญจมา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 24 ฉบับที่: 6020

Col.Inch: 42.66 Ad Value: 42,660

คอลัมน์: สังคมธุรกิจ

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 127,980

คลิป: สี่สี่

...๐... ปิดท้าย บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ กองทรัสต์ TREIT จัดแถลงข่าวกลุ่มย่อย “กองทรัสต์ TREIT” ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2561 เดินหน้าขยายสินทรัพย์คุณภาพ เพื่อต่อยอดความแข็งแกร่งและศักยภาพกองทรัสต์ ต่อยักกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเผยแนวทางในการบริหารจัดการกองทรัสต์ และเป้าหมายในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มตลาดรวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยมี **พระพัฒน์ ศรีสุคนธ์** กก.พจก. บจก.ไทคอน แมนเนจเม้นท์ หรือ **TMAN** ผู้จัดการกองทรัสต์ TREIT เป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องนำชา ร้านบ้านสุริยาศัย ถนนสุริวงศ์ ■

เพื่อให้เกิดความทันสมัย อีต อินเทอร์เน็ต ในการประหยัดพลังงาน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 24 ของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ช่วยลดอุณหภูมิให้กับโลกที่กำลังร้อนระอุ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไปเบญจจา...ขอร่วมโครงการรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการงดรับบริการส่งข่าวสารผ่านทางเครื่องโทรสาร (Fax) จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สมาคม มูลนิธิ ที่ต้องการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดการทนายเชิญร่วมแถลงข่าว กรุณาส่งมาที่ email: Kao-Hoon@hotmail.com และ Kao-Hoon@yahoo.com และ Kaohoon.pr@gmail.com มาอินเทอร์เน็ตแบบลดโลกร้อนให้โลกสวยสดใส ด้วยการงดส่ง FAX กันเถอะค่ะ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร - สก๊อปพิเศษ

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 23798

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 27.54 Ad Value: 23,409

PRValue (x3): 70,227

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธกส.MOUเปิดตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-Commerce ซื้อสินค้าเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ธกส.MOUเปิดตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-Commerce ซื้อสินค้าเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ธ.ก.ส. ทนุ TABCO สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมร่วมมือ ITG เชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce Platform ตามโจทย์สังคมเทคโนโลยี 4.0 นำร่อง ข้าวสาร หมอนยางพารา กาแฟ ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้ากว่า 10,000 ล้านบาท

กทม. : นายสุรชัย รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างนายสงเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) กับนายณันท์ เนตรรัตน์รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

นายสุรชัย กล่าวว่า การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่าน E-Commerce โดยใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสและช่องทางให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม นำสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงออกสู่ตลาด และรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่อำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดรองรับการแข่งขัน ช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร

ด้าน นายสงเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) กล่าวว่า TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีความพร้อมที่จะนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว A-rice หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์จากชุมชน อีกกว่า 200 รายการ มาจัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce โดยจะทำหน้า

ที่อำนวยความสะดวกในการรวบรวมผลผลิตรวมถึงสินค้าจากชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับระบบการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด โดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายสินค้าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ถือเป็นอีกช่องทางสำคัญในการสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสอันนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร

ขณะที่ นายณันท์ เนตรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนด้านการตลาดให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ SMAEs จากเกษตรกรและชุมชน ไปยังผู้บริโภค โดยผ่านระบบ E-Commerce Platform ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ E-Order โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับ On-line Market หรือ Social Media ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Supply Chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย E-Payment โดยเชื่อมต่อด้านการเงินกับธนาคารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการ การแจ้งหนี้ การเรียกเก็บ และ E-Logistics คือ การบริหารคำสั่งซื้อ (Order Managements) กับระบบงานด้านขนส่งแบบ (B2B/Systems to Systems) เพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว สะดวก รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการขนส่งและการเชื่อมโยงกับระบบเก็บเงินปลายทาง (COD:Cash On Delivery) ทั้งการโอนเงินและส่งคืนเงิน ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้บริการเรียกเก็บเงิน ณ จุดนำจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยและตอบโจทยความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14752

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 31.70 Ad Value: 34,870

PRValue (x3): 104,610

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดึง24อุตสาหกรรมส่งออก สรท.เช็คสถานการณ์ส่งออก ยานยนต์-พลังงานยังโดดเด่น

ดึง24อุตสาหกรรมส่งออก

- สรท.เช็คสถานการณ์ส่งออก
- ยานยนต์-พลังงานยังโดดเด่น

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.ได้เชิญกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ส่งออก 24 กลุ่ม หรือสถานการณ์การส่งออกไทยและการพิจารณาปรับเป้าส่งออกในปี 2561 ซึ่งเดิมตั้งเป้าขยายตัว 8% รวมถึงการหามาตรการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าโลก และมาตรการกีดกันด้านการค้าของประเทศต่างๆ ที่กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความกังวลอย่างมาก

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า เบื้องต้นพบว่ากลุ่มที่มีความโดดเด่นการส่งออกไทย ยังเป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน คาดจะส่งออกขยายตัว 10% แต่ปัญหาที่ผู้ประกอบการกังวล คือ มาตรการกีดกันการค้าของเวียดนาม ที่คุมเข้มการตรวจสอบมาตรฐาน และมาตรการการค้าของสหรัฐ โดยในส่วนของรถยนต์ ในปี 2561 ตั้งเป้าผลิต 2 ล้านคัน แบ่งเป็นส่งออก 1.12 ล้านคัน คาดว่า

ขยายตัวดีทุกตลาดยกเว้นอียู ส่วนอุตสาหกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก คาดขยายตัว 18-20% ตามทิศทางราคาน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ยางคาดขยายตัว 8% โดยยางคอมปาวด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ส่งออกและการผลิตยังขยายตัวต่อเนื่องทั้งฐานผลิตในและประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชุดกีฬา ทั้งสองกลุ่มคาดส่งออกขยายตัว 5-6% ส่วนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขยายตัวตามอุตสาหกรรมพลาสติกและราคาน้ำมัน คาดขยายตัว 15% ขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปขยายตัว 15% กลุ่มคอมพิวเตอร์/ส่วนประกอบ /ฮาร์ดดิสก์/เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัวรวมกัน 5-7% โดยผู้ส่งออกกังวล หากสหรัฐปรับขึ้นภาษีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาจทำให้ไทยได้รับผลกระทบในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนที่อยู่

อุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมเครื่องประดับนั้น ผู้ประกอบการไทยยืนยันยังมีความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะด้านฝีมือแรงงานที่ดีกว่าคู่แข่งอย่างจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง แต่ปัญหา คือ เรื่องของกฎระเบียบการค้า ที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพาะกรอบการค้าเสรีอย่างอาเซียน อินเดีย และราคาทองคำ ยังเป็นปัจจัยกดดันมูลค่าส่งออกส่งผลให้ในปี 2561 ส่งออกติดลบ 3% แต่หากหักทองคำออก ส่งออกขยายตัว 7.5%

“สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป เช่น ข้าว คาดส่งออกได้ 10-10.5 ล้านตัน และมูลค่าขยายตัว 5% แต่ผู้ส่งออกเริ่มกังวลแนวทางการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน เนื่องจากฝนตกชุก ตอนนี้เริ่มมีปัญหาน้ำส่งถ่ายสินค้าและเกิดสินค้าตกค้าง ราคาขยหายแพงตกต่ำ ส่วนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังน่าจะขยายตัว 5% เช่นเดียวกับอาหารทะเลแช่แข็ง กระทบสำเร็จรูป ผัก ผลไม้ ไม้แปรรูปขยายตัว 8-10% และน้ำตาลทรายยังไม่ดีเพราะปริมาณโลกล้นตลาด 4 ล้านตัน” นายวิศิษฐ์กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 69 ฉบับที่: 22107

Col.Inch: 27.04 Ad Value: 43,264

หน้า: 9(ล่างขวา) PRValue (x3): 129,792 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สรท.นัดถกสถานการณ์ส่งออก กลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนโดดเด่นขยายตัวทุกตลาด

สรท.นัดถกสถานการณ์ส่งออก

● กลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนโดดเด่นขยายตัวทุกตลาด

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สรท.ได้เชิญกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก 24 กลุ่มหรือสถานการณ์ส่งออกไทยและการพิจารณาปรับเป้าหมายมูลค่าการส่งออกขยายตัวในปี 61 จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายขยายตัว 8% จากปีก่อน รวมถึงการหามาตรการรับมือผลกระทบจากสงครามการค้าโลกและมาตรการกีดกันการค้าของประเทศต่างๆที่กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กังวลมาก

สำหรับกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านการส่งออกยังคงเป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ที่คาดว่าจะมูลค่าการส่งออกจะขยายตัว 10% โดยรถยนต์ในปีนี้ได้ตั้งเป้าการผลิต 2 ล้านคันแบ่งเป็นส่งออก 1.12 ล้านคัน ซึ่งขยายตัวทุกตลาด ยกเว้นตลาดสหภาพยุโรป (อียู) แต่ผู้ประกอบการกังวลจะเป็นเรื่องมาตรการกีดกันการค้าของเวียดนาม ที่คุมเข้มการตรวจสอบมาตรฐานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและกรณีที่สหรัฐฯอยู่ระหว่างการไต่สวนเพื่อขึ้นภาษีนำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนจากทั่วโลกเพราะเกรงว่าสินค้านำเข้าจะคุกคามความมั่นคงภายในของสหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังมีเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ว่าจะส่งออกจะขยายตัวได้ 18-20% ตามทิศทางราคาน้ำมัน, ผลิตภัณฑ์ยางที่คาดขยายตัว 8% ส่วนกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคาดขยายตัว 5-6% โดยผู้ประกอบการได้ขยายการผลิตทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมาก เพราะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชุดกีฬา

ขณะที่กลุ่มเคมีภัณฑ์ ขยายตัวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมพลาสติกและราคาน้ำมัน คาดการส่งออกขยายตัว 15% ส่วนน้ำมันสำเร็จรูปคาดขยายตัว 15%, กลุ่มคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ คาดขยายตัวรวม 5-7% อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกกังวล หากสหรัฐฯปรับขึ้นภาษีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีน อาจทำให้ไทยได้รับผลกระทบในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับจีน ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ ได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบการว่า ไทยมีความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะด้านฝีมือแรงงานที่ต่ำกว่าคู่แข่ง อย่างจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง แต่ยังมีปัญหาคือกฎระเบียบการค้าที่ยังไม่ชัดเจน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/การค้า-การลงทุน

วันที่: พุธที่ 2 - เสาร์ 4 สิงหาคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3388 หน้า: 8(บนซ้าย)

Col.Inch: 22.09 Ad Value: 23,194.50 PRValue (x3): 69,583.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจกประกันสวนยางตาย-พิการจ่าย5แสน

แจกประกันสวนยาง ตาย-พิการจ่าย5แสน

ชาวสวนยาง 1.3 ล้านรายได้เฮ กยท.เอาจริงแจกประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและทุพพลภาพสิ้นเชิงจ่าย 5 แสน และเสนอขยายคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากขบขี้หรือโดยสารรถยนต์/มอเตอร์ไซด์จ่าย 2.5 แสน ค่างานศพ 3 หมื่น

นายสังข์เวิน ทวดห้อย ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49(5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สิ่งที่ตั้งใจทำมา 3 ปีเพื่อจัดสวัสดิการให้พี่น้องชาวสวนยางให้ได้รับประโยชน์จากเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางพาราใน (5) ซึ่งมีเงินอยู่ 570 ล้านบาท จะนำเงินดังกล่าวมาทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้ชาวสวนยางโดยจะได้รับความคุ้มครองทุกช่วงอายุของเกษตรกร มีจำนวน 1.35 ล้านราย (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 61) แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้

1. เกษตรกรชาวสวนยาง อายุต่ำกว่า 40 ปี จำนวน 2.39 แสนราย
2. อายุระหว่าง 40-60 ปี จำนวน 7.29 แสนราย
- และ 3. อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 3.84 แสนราย

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับความสูญเสียหรือบาดเจ็บอันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง บริษัทประกันจะจ่าย 5 แสนบาท ซึ่งจะเสนอขยายความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งขบขี้ หรือโดยสารรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ จะจ่าย 2.5 แสนบาท และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 3 หมื่นบาท ส่วนบัตรสีชมพู (พื้นที่สวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่มาขึ้นทะเบียนกับ กยท.จำนวน 4 แสนคน ทางคณะได้สำรองเงิน 200 ล้านบาท ไว้รอบต่อไปที่จะให้สวัสดิการในส่วนนี้

นายสังข์เวิน กล่าวว่า นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ลงนามในประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กำหนดให้บริษัทประกันภัยที่สนใจยื่นของเอกสารหลักฐาน และจะเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ทั้งนี้ กยท. จะพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยผู้เสนอราคาจากเบี้ยประกันภัยรวมและความคุ้มครองการประกันภัย ตลอดทั้งเงื่อนไขพิเศษและอื่นๆ และสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดก็ได้ ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: พุธที่ 2 - อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561

ปีที่: 41 ฉบับที่: 5067

หน้า: 22(ล่างขวา)

Col.Inch: 16.74 Ad Value: 22,599

PRValue (x3): 67,797

คลิป: 55

ภาพข่าว: ก้าวสู่ปีที่ 4



ก้าวสู่ปีที่ 4 - สุรพล พิทยาสกุล ผอ.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บมจ.มดิชน ร่วมยินดีกับ วีรวัฒน์ เดชทองคำ รองผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 พร้อมก้าวสู่ปีที่ 4 “สร้างสรรค์นวัตกรรมยางไทยให้ก้าวหน้า”